

# ภรรยาศิษยาภิบาลไทย

โดย อุบลวรรณ มีชูชน

จาก พระคริสตธรรมประทีป ฉบับที่ 204 ปีที่ 39 กันยายน – ตุลาคม 1988

## ความสำคัญของภรรยาต่อสามี

ท่านทราบไหมว่า อาจารย์บิลลี เกรแฮม ผู้รับใช้พระเจ้าที่สัตย์ซื่อ ได้กล่าวถึงตัวท่านและภรรยาอย่างไร ท่านกล่าวว่า **“ข้าพเจ้าไม่ใช่บิดาที่ดีของลูก แต่ลูกมีแม่ที่ดี”**

ภรรยาของอาจารย์บิลลี เกรแฮม ใช้เวลาอันยาวนานหลายสิบปีอยู่กับบ้าน เลี้ยงบุตรซึ่งแสนจะซุกซนตามลำพัง เพื่อให้สามีประกาศในที่ต่าง ๆ รอบโลก ว่าเหว่ แก่ปัญหาของลูกไม่ตก และเข้านอนโดยกอดเคี้ยวของบิลลี เกรแฮม ไว้ให้อุ่นใจ

อาจารย์โรเบิร์ต อี. โคลแมน ผู้เขียนหนังสือ **“ศึกษาวิธีการของพระคริสต์”** (The Master's plan of Evangelism) ซึ่งถือกันเป็นอาจารย์สอนวิชาการประกาศของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าอยากจะได้จักภรรยาของท่านเป็นอย่างยิ่ง เมื่อข้าพเจ้าและอาจารย์นั้นทักทายกับภรรยาของท่านนั้น ท่านเป็นผู้หญิงหน้าตาธรรมดา แต่งกายธรรมดาเมื่อท่านอธิษฐานไม่ธรรมดาเลย เพื่อนสนิทของท่านเล่าว่า ทุกเช้าภรรยาของท่านอาจารย์โคลแมน อธิษฐานเพื่อสามี และทำเช่นนี้ติดต่อกันมากกว่า 30 ปีแล้ว ข้าพเจ้าอ่านหนังสือเรื่อง **“Preaching in spirit” “การเทศนาในพระวิญญาณ”** เขียนโดยอาจารย์เคนนิส กินลอร์ และข้าพเจ้าต้องกลับใจใหม่ในการรับใช้ ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้า เคยมาเทศนาที่คริสตจักรเมืองไทยของเราเป็นหนึ่งในสิบของโลกที่เชี่ยวชาญด้านพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม ท่านเล่าให้ฟังว่า ไม่ว่าท่านจะไปรับใช้พระเจ้าที่ใด เวลาใด ภรรยาของท่านจะอธิษฐานเพื่อท่านตลอด จนกว่าการรับใช้จะสิ้นสุดลง เมื่อข้าพเจ้าคุยกับภรรยาของท่านนั้น ข้าพเจ้าได้สัมผัสกับความอ่อนโยน ความนุ่มนวล และความเข้าใจตลอดจนความจริงใจที่เป็นวิถีชีวิตของท่าน

คริสเตียนในสหรัฐอเมริกากำลังตื่นตื่นหนังสือ **Healing of Memory Healing for Damaged Emotion, Put Away Childish Things** ของ ดร.เดวิด ซี แมนส์ คริสเตียนหลายพันคน ได้รับการบำบัดรักษาฝ่ายจิตใจให้หาย ท่านเล่าให้พวกนักศึกษาฟังว่า บุคคลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของท่านคือภรรยา ท่านเล่าว่า ท่านเป็นคนมีแผลในใจและมักใช้ภรรยาเป็นแพะรับบาป แต่ภรรยาของท่านอดทนและรักท่านอย่างแท้จริง จนกระทั่งพระเจ้ารักษาบาดแผลในชีวิตของท่าน และท่านได้ถูกพระองค์ใช้รักษาจิตใจของคริสเตียนมากมาย

ท่านเคยคิดบ้างไหมว่าภรรยาของอาจารย์เปโตรมีบุคลิกภาพอย่างไร มีน้ำใจแบบไหน มีวาจา เช่นไร ผู้หญิงแบบไหนกันที่ติดตามชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ ของอาจารย์เปโตร ในยามที่ท่านติดตามพระเยซู อย่างใกล้ชิด ในยามที่ท่านปฏิเสธพระเยซูภรรยาของเปโตรรู้สึกอย่างไร วันที่สามของนางลุกขึ้น ประกาศต่อคนสามพันคนนางรู้สึกอย่างไรในวันที่อาจารย์เปโตรติดตามนางรู้สึกอย่างไรเวลาสามีละทิ้งครอบครัวไปรับใช้พระเจ้าในที่ต่าง ๆ นางดีใจแค่ไหนเวลาอาจารย์เปโตรพานางไปเที่ยวอย่างที่อาจารย์เปโตรได้พูดอ้างอิงถึง ท้ายที่สุดนางรู้สึกอย่างไร เมื่อสามีสิ้นชีวิตลงในดินแดนซึ่งห่างไกล ข้าพเจ้าไม่รู้ว่านางเป็นใคร รู้สึกอย่างไร คิดอะไร แต่ข้าพเจ้ามั่นใจว่า นางเป็นผู้หญิงที่เป็นแบบอย่างที่ดีคนหนึ่งของ ภรรยาศิษยาภิบาล

คนหลายคนให้คำสรุปเกี่ยวกับภรรยาว่า “ผู้ชายครองโลก แต่ผู้หญิงครองใจผู้ชาย” บางคนก็ว่า “ลิ้นยาวสองนิ้วของภรรยาสามารถล่อมสามีสามดอกได้” พระคริสตธรรมคัมภีร์ กล่าวว่า สามीเป็นศิระชะของภรรยา ภรรยาที่ดีเป็นมงกุฎของสามีข้าพเจ้าเองอยากจะสรุปสั้น ๆ ว่า “ภรรยาดีศิษยาภิบาลดัง ศิษยาภิบาลฟังถ้าภรรยาเพี้ยน”

## ความยากลำบากของศิษยาภิบาลไทย

อาชีพศิษยาภิบาลถือว่าเป็นอาชีพที่เงินเดือนน้อยมากสำหรับชาวอเมริกัน แต่โดยทั่วไป ศิษยาภิบาลอเมริกันมีเงินเดือนอย่างต่ำที่สุดประมาณเกือบ 30,000 บาท มีบ้านอยู่ มีการประกันสุขภาพ มีวันหยุดทุกปี คริสตจักรที่ดังมาก ๆ ศิษยาภิบาลก็คนที่เงินเดือนถึง 5,000 บาท ศิษยาภิบาลส่วนใหญ่ต้องอยู่ โดยความเชื่อ และถ้าเขามีเงินมากเขาจะถูกสมาชิกสงสัย ถ้าเขาไม่ใคร่มีเงิน สมาชิกก็สงสัยอีกว่า ทำไมพระเจ้าไม่ช่วยพรเขาถ้าเขาแต่งตัวดีเกินไปสมาชิกก็จะตำหนิว่าสำรวย ถ้าเขาแต่งตัวปอนปอน สมาชิกก็จะก่อนว่าแต่งตัวไม่สมฐานะ ถ้าเขาเทศนาดีสมาชิกจะเฉย ๆ ถ้าเขาเทศนาไม่ดีสมาชิกจะต่อว่า สรุปว่าศิษยาภิบาลไทยนั้นตกอยู่ในฐานะที่จะถูกว่าทั้งขึ้นทั้งล่อง และที่แย่ที่สุดก็คือ ศิษยาภิบาลไม่รู้จะพูดให้ใครฟังถ้าพูดให้เพื่อนศิษยาภิบาลฟัง ก็ไม่ได้เพราะมีศักดิ์ศรี พูดแล้วเดี๋ยวก็ปิดกันให้แซดหัววงการคนเดียวที่ศิษยาภิบาลหวังว่าจะฟังเขา ฟังด้วยความเห็นใจ เข้าใจและให้กำลังใจคือ ภรรยา

ข้าพเจ้าภูมิใจศิษยาภิบาลไทย เพราะงานของท่านนั้น ชูเปอร์แมนทำไม่ได้ท่านต้องมีของประทานในการสอน การเทศนา การประกาศ มีของประทานในการหนุนใจ การให้คำปรึกษา มีความสามารถบริหารงานได้เก่งกว่าประธานคณะกรรมการบริหารของธนาคารใด ๆ เพราะคริสตจักรไม่ใช่บริษัทศิษยาภิบาลไทยต้องมีของประทานในการให้เพราะสมาชิกไทย เชื่อแบบไทย ๆ ว่า ผู้ใหญ่ต้องมีน้ำใจต่อผู้น้อย ศิษยาภิบาลไทยต้องมีของประทานในการต้อนรับแขก เพราะธรรมเนียมไทยนั้น ใครมาถึงเรือนชานต้องต้อนรับ บ้านของท่านจึงเป็นโรงแรมบางครั้ง เป็นภัตตาคารบางครั้ง และเปิดตลอดเวลา ท่านต้องมีผลของพระวิญญาณที่สำคัญคือความรัก และความอดทน เพราะสมาชิกมักมาหา

โดยมิได้มีการนัดหมาย และงานที่ทำอยู่ต้องชะงัก ตลอดเวลา ท่านต้องเผชิญภัยกับคนทุกชนิด ทั้งดีและ  
บ้าเพราะสมาชิกบางคนชอบเป็นพยานกับคนโรคจิตเพราะคิดว่าเป็นคริสเตียนง่ายดี ชีวิตของศิษยาภิ  
บาลไทยเกี่ยวข้องกับสมาชิกเมื่อมีการเกิด การแต่งงาน การตาย ท่านมีถ้อยคำอันเหมาะสมแก่ผู้อื่น  
เหมาะสมกับกาลเทศะ แต่ท่านเองจะได้รับคำยกย่องชมเชย สรรเสริญ ชนิดที่คนฟังน้ำตาซึมไปตาม ๆ  
กันก็ต่อเมื่อท่านตายในหน้าที่ใครเล่าที่จะนั่งนับภาระแต่ละภาระบนบ่าของศิษยาภิบาล ใครเล่าจะนั่งลง  
นับพระพรที่ศิษยาภิบาลนำมาสู่ชีวิตของผู้อื่น ใครเล่าจะช่วยให้ศิษยาภิบาลภูมิใจว่าท่านกำลังเดินตาม  
รอยพระบาทของพระเยซูคริสต์ ใครเล่าจะเดินไปเคียงข้างศิษยาภิบาลจนถึงที่สุดปลาย ถ้าไม่ใช่ภรรยา

### ภรรยาดีศิษยาภิบาลดัง

สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ภรรยาศิษยาภิบาลจะช่วยสามีคือช่วยฟัง ศิษยาภิบาลฟังคนอื่นเทศะของ  
ภาระปัญหาความทุกข์โศกใส่ท่านตลอดทั้งวัน ฟังจนเครียด ฟังจนล้า ฟังจนซึม ภรรยาที่ดีควรแสดง  
ความเต็มใจที่จะรับฟังด้วยความยินดี แม้ท่านจะช่วยสามีแก้ปัญหาไม่ได้ การรับฟังภาระปัญหาของท่าน  
ทำให้ศิษยาภิบาลรู้ว่าภรรยาเห็นใจเข้าใจและภาระปัญหาหลุดไปจากหัวใจของศิษยาภิบาลกว่า 80% แล้ว  
การรับฟังที่ดีมาจากทัศนคติแห่งความรักเป็นเบื้องต้นทัศนคติเช่นนี้ทำให้ยอมรับฟังความรู้สึกทุกอย่าง  
ของผู้พูด ไม่รีบร้อนที่จะขัดแย้งหรือแนะนำ ฟังเพื่อจะเข้าใจ ฟังเพื่อลดภาระของผู้พูด ทำให้ฟังโดยมอง  
ตาผู้พูด ฟังด้วยนั่งใกล้ชิด และคำที่ลดภาระในใจของสามีมากที่สุดคือ “เข้าใจ” “เห็นใจ” “ปัญหานั้น  
พระเจ้าต้องแก้ได้แน่ ๆ”

ภรรยาศิษยาภิบาลที่ดียอมไม่ติเตียนเวลาสามีเทศนาหรือสอนพระคัมภีร์ ถ้าท่านเทศน์ไม่ดี สอน  
ไม่ดี ศิษยาภิบาลยอมรับตัวดี จากอาการหาของผู้ฟัง อาการสัปหงกของผู้เรียน ใครจะว่าศิษยาภิบาลได้  
ทั้งโลกยกเว้นภรรยา สามีทุกคนต้องการเป็นคนเก่งคนดี คนถูกต้อง ในสายตาของภรรยาเสมอ พระ  
คัมภีร์จึงสอนให้ภรรยาเคารพสามีภรรยาจึงควรหาข้อดี ยกย่องสามีเสมอในผลงานของท่านแต่ละครั้ง  
ถ้าเนื้อหาไม่ดีก็ชมว่าเสียงดี เสียงไม่ดี เนื้อหาไม่ดี ก็ชมว่าท่าทางดี ถ้าศิษยาภิบาลเทศนาพระคำพระเจ้า  
ท่านย่อมต้องมีข้อดีเสมอ ไม่จุดใดก็จุดหนึ่ง นี่เป็นเคล็ดลับที่สำคัญยิ่งในการสร้างศิษยาภิบาลให้เป็น  
ผู้รับใช้พระเจ้าที่เทศนาและสอนได้อย่างดีเยี่ยมชมท่านจนเทศน์ได้ดี

ภรรยาดีศิษยาภิบาลดังเพราะภรรยาฟังเสียงพระเจ้า พระเจ้าไม่ได้เนรมิตสร้างศิษยาภิบาลที่ดี  
ให้เกิดขึ้นโดยนับปล้น แต่พระเจ้าใช้บุคคลหลายคนใช้หลายสิ่งที้อย ๆ สร้างศิษยาภิบาลที่ดี และบุคคล  
ที่พระเจ้ามีพระประสงค์ใช้ในการสร้างศิษยาภิบาลที่ดีท่านหนึ่ง ก็คือภรรยาศิษยาภิบาล ภรรยาจะ  
สามารถสร้างเสริมศิษยาภิบาลที่ดีได้ต่อเมื่อภรรยาเต็มใจ ลงทุนใช้เวลาเงียบ ๆ กับพระเจ้า รับการชำระ  
รับความรัก รับสติปัญญา รับกำลังจากพระคำ จากพระวิญญาณบริสุทธิ์ การลงทุนเช่นนี้เท่านั้นที่ภรรยา  
จะชื่นชมในความทุกข์ยากที่สามีกำลังเผชิญอยู่ เห็นชัดเจนว่าครอบครัวกำลังเดินอยู่ตามรอยพระบาท

ขององค์พระผู้เป็นเจ้า สัมผัสกับความปีติยินดีซึ่งโลกไม่อาจให้ได้ นอกจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพเจ้า เคยเฝ้ามองดูสามีของข้าพเจ้ารับภาระงานคริสเตียน ภาระเงินก่อสร้างงวดสุดท้ายยังไม่มีเงินของสถาบัน บัณฑิตคริสตศาสนศาสตร์เหลืออยู่เพียง 3,000 บาท บัญชีส่วนตัวของเราศูนย์ ข้าพเจ้ารู้สึกปวดร้าวใจ รู้สึกขมขื่น และตั้งคำถามว่า “ทำไม เขาจึงต้องรับปัญหาเช่นนี้ตลอดมา” ทันใดนั้นพระวิญญาณของพระเจ้าตรัสในจิตใจของข้าพเจ้าว่า “เหตุใดจึงไม่ภูมิใจเล่าว่าสามีของเจ้าเดินตามรอยเท้าของเรา” ข้าพเจ้าฟัง แล้วเกิดความชื่นชมยินดีในชีวิต เป็นความชื่นชมยินดีซึ่งมาจากเบื้องบน ข้าพเจ้าหยิบพระคัมภีร์มาเปิด ตั้งใจจะอ่านพระธรรมสดุดี แต่ตบั้งเกิดไปพบข้อความในพระธรรมโยเอล 2:23-27 หลังจากนั้นพระเจ้าทรงคลอใจให้พี่น้องคนหนึ่งส่งเงินจำนวนเกือบหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทมาให้สถาบันฯ และส่งเงินจำนวนหนึ่งมาให้ครอบครัวของเราทันเวลา พระเจ้าทรงปลอบใจและหนุนใจข้าพเจ้าและทำอัศจรรย์ได้ เพราะ

### **ภรรยาศิษยาภิบาลต้องการอะไร**

สิ่งที่ภรรยาศิษยาภิบาลต้องการนั้นราคาไม่แพง หาซื้อได้ง่ายทำได้ไม่ยาก เธอต้องการได้ยินคำว่า “ผมรักคุณ” ผมชอบคุณคุณมาก” “ไม่มีใครดีต่อผมเหมือนคุณ” เธอชอบได้ยินบ่อย ๆ ไม่เบื่อจะฟัง คำพูดเหล่านี้สั้น ๆ ไม่ได้เสียเวลาอะไร สั้นกว่าการเทศนามาก ไม่ต้องเสียเงินซื้อ ศิษยาภิบาลมักสรุปเอง สั้น ๆ ว่า เมื่อภรรยาได้ตัวแล้วก็ได้คำพูดด้วย ซึ่งความเข้าใจเช่นนี้ผิดหลักศาสนาสาสตร์แห่งการสมรส

ศิษยาภิบาลมักจะคิดวางแผนซื้อที่ดินปลูกบ้าน ซื้อรถให้ภรรยาถ้าเขามีโอกาส เพื่อแสดงถึงการปกป้องคุ้มครองและการให้หลักประกันในชีวิต แต่เป็นเรื่องแปลกที่ภรรยาของเขาชอบของเล็ก ๆ ราคาถูก เช่น ดอกกุหลาบแดงสักดอกหนึ่ง ความเอื้ออาทรเล็ก ๆ น้อย ๆ ซึ่งแสดงว่า เธอสำคัญที่สุดสำหรับชีวิตของเขา เช่น บอกล่วงหน้าถ้าจะกลับบ้านดึก จำวันเกิดของเธอได้ จูงมือเธอไปเดินเล่นด้วยกันสัก สิบห้านาที ภรรยาคนหนึ่งเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าเธอเกิดหิวตอนสี่ทุ่ม สามีก็ออกไปซื้อก๋วยเตี๋ยวให้ เธอรอจนตีสองยังไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยว ต้องเดินออกมาตาม ปราบกฏว่า สามีสุดที่รักกำลังเป็นพยานอยู่กับคนขาย ก๋วยเตี๋ยว เธอหันหลังกลับบ้านทันที สามีกลับมาเมื่อตี 3 ทั้งสองนอนตีห้าทะเลาะกันจนเหนื่อย

ภรรยาศิษยาภิบาลมีแรงกดดันในชีวิตพอ ๆ กับสามี สิ่งใดที่สามีรู้สึก เธอรู้สึก เพราะสามีและภรรยาเป็นบุคคลเดียวกัน แต่ภรรยาอ่อนแอต้องการความรักและความเห็นใจจากสามี ศิษยาภิบาลควร สละเวลาสั้น ๆ แต่ละวันพูดคุยกับภรรยา สนใจในตัวเธออย่างแท้จริง เปิดโอกาส ให้เธอพูดถึงชีวิตในวัยเด็ก และเล่าชีวิตของท่านในวัยเด็กให้ฟัง เพื่อทั้งสองฝ่ายจะเข้าใจบาดแผล ในชีวิต ความกลัว ความเจ็บปวด ความขมขื่นซึ่งติดมาในชีวิตและเห็นอกเห็นใจกันมากขึ้นถ้าท่านไม่สละเวลาสั้น ๆ สนใจ ภรรยา ท่านจะต้องใช้เวลานาน ๆ ทะเลาะกับเธอ และเตรียมเทศนาไม่ทัน

ที่มา : พระคริสตธรรมประทีป สหกิจคริสเตียนแห่งประเทศไทย, ปีที่ 50 ฉบับที่ 266 มกราคม – กุมภาพันธ์ 1999, หน้า 84-86.